

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๒๗๔

ให้นายร้อยเอก จ่าง กระวีกุล เป็น ขุนแสนพลกิตา มีตำแหน่ง
ราชการใน กรมมหาดไทย ดำรงจตุร ถือกักตึกนา ๒๐๐

ให้นายร้อยโท สอาด เป็น ขุนจิตรใจตล มีตำแหน่ง ราชการ
ใน กรมมหาดไทย ดำรงจตุร ถือกักตึกนา ๒๐๐

ให้นายร้อยโท ห่ม นอนุมาน วิถี เป็น ขุนตันมรคา มีตำแหน่ง
ราชการใน กรมมหาดไทย ดำรงจตุร ถือกักตึกนา ๒๐๐

ให้นายร้อยโท ทน เป็น ขุนไม้ใจคิด มีตำแหน่ง ราชการใน
กรมมหาดไทย ดำรงจตุร ถือกักตึกนา ๒๐๐

พระราชทานเข็ม ข้ำหลวงเดิม

วันที่ ๑ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

พระบาท สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เสด็จ ออก ณ พระตำหนัก จิตรลดดา
ระโหราน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็ม ข้ำหลวงเดิม แก่
ขุนตำรวจโท พระอินทรเดช (แม่ัน สุวรรณจินดา)
ห่ม แพร หลวงพิทักษ์มานพ (รัตน)
นาย รวง ดนิต (ฉัตร ไชตติกเสถียร)

พระราชทานยศนายทหารบก

วันที่ ๒๘ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

มีพระบรมราชโองการดำรัสเห็นเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตั้ง ตำแหน่ง ยศ นายทหารบก คือ

ให้นายพดตรี	หม่อมเจ้าคำรบ	เป็น	นายพดโท	ทหารบก
ให้นายพดตรี	หม่อมเจ้าอดองกู	เป็น	นายพดโท	ทหารบก
ให้นายพันโท	พระยาศรีภักดิ์	เป็น	นายพันเอก	ทหารบก
ให้นายพันตรี	หลวงศักดิ์ตาพรวิทย์	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้นายพันตรี	หลวงประสาธติภักดิ์ไชย	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้นายพันตรี	หลวงจบกกระบวนยุทธ	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้นายพันตรี	หลวงราญอวิฬ	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้นายพันตรี	หลวงวิดิษฐศรีศัลย์	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้นายพันตรี	หลวงศัลยยุทธวิชัย	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้นายพันตรี	หลวงพลาพิทักษ์เดณี	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้นายพันตรี	พระอักษรสัมบูรณ์	เป็น	นายพันโท	ทหารบก
ให้ว่าที่นายพันตรี	หลวงสุนทรานุกติ	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงทรงอักษร	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงเพชรกำแพง	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงเวชการประสิทธิ์	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หม่อมเจ้าประสภกตเกษม	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	ขุนจำเนียรสงคราม	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงโตหาจ	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงรามรัตนวงศ์	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงเจ้าเร่งพด	เป็น	นายพันตรี	ทหารบก

ให้นายร้อยเอก	หลวงอำนาจณรงค์ราษฎร์	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงตะมะฤทธิรงค์	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงแมนศรีแสง	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงกำแหงณรงค์	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หม่อมเจ้าทองทัชมา	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	ขุนอาจฉัตรนิกร	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	ทอง อยู่ ต.ทานนท์	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงไกรกระบวนหัตถ์	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงอมรศักดิ์ดาวุธ	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หลวงฉวีจักรานุกิจ	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	จ. วิเชียรเด็กลี	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยเอก	หม่อมเจ้าอมรทัต	เป็น นายพันตรี	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ขุนทิพภักดี	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ฮาด	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	พุก	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	แฉล้ม พันชนิด	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	แก้ว ศุภวิชัย	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ขุนฮวด อิงกระถ	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	หม่อมหลวงเชอ เตชาติวงษ์	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	สุดใจ	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก

ให้นายร้อยโท	อ๋น วิโรจน์เพชร	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ตั้ง วาทยจินดา	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ด้าย พดจันทร์	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ดม้าย	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	นก	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ขุนพิจารณ์วณิช	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	อิน	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ดต ถกษะสาร	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ฮืด จุฑานนท์	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	สว่าง แต่งทอง	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ดุ่ม	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	บุญรอด ปรากฏัต	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	โต๊ะ ประกาศะดุด	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	แวง จันทรวินทุ	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ดุก	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	สว่าง	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	โต๊ะ ภมรพด	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	สตะ เอมะศิริ	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	สว่าง	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	เจ็ดย เปฏกานนท์	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก

ให้นายร้อยโท	ลำภูษี ไชยะสูต	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	เต็ม วงษ์ไทย	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	เชียว	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ชม บุรุษานนท์	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	หม่อมเจ้านิตประภัสร์	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	ชื่น พุทธิแพทย์	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	เต็ม	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	เต็ม วงษ์ไทย	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้นายร้อยโท	คำริหิ อมาตยกุล	เป็น นายร้อยเอก	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยโท	ทองดี สุวรรณกาญจน์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เปา	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ทอง อรรถนบูรณ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	แดง ศิริทัม	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เถื่อ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	โก	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	อิน ไชยสุต	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ต่วน อินทรนิสิต	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	อิม	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เต๋อ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	นารต	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก

ให้นายร้อยตรี	พอน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ถม้าย	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ตุ่น	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	สวัสดิ์ อินทรพด	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ห้อย ฌนบางช้าง	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ศิริ อินทรพด	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ม้าย	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	แฉล้ม ฤทธาคณี	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	พุ่ม วิจิณภัยกุล	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ถม้าย สิงห์ถักษณ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	แจ่ม	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เวศ ดิษยสุต	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	สวน วรระชะวาสิน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	แซม ฉิมพิดิกานนท์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	จ่าย	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	จำรูญ บุณยรัตพันธ์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ทองสุก	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	อัน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ขาว	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เพิ่ม บัทมะสงภา	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก

ให้นายร้อยตรี	ปลัด อัญชันนคร	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	สัง สิงห์จินดา	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ผิว วรรณบูรณ์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ช้อย	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ตี	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ดี หงส์เวด	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	จำนง เรืองวุฒิ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	สง่า เวชระกิจ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เจริญ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ผ่อง เขมะวรรณนะ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	อ่ำ จัมปากะนันท์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เขื่อน มัตตะเดช	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ติง	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เทียบ สัมพะพันธุ์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ชิน นุตตโยธิน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	อำพัน ทศนันท์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ทองดี ทิพโกมท	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	บี้	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ชม ณนกร	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เล็ก ศรัทธะนันท์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก

ให้นายร้อยตรี	ศรีภักดิ์ สวัสดิ์โยธิน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	จำรัส	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ไพโรจน์ รัตนารักษ์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เตียง	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	แผน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เฟื่อง สุรตนาภิรมย์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เยี่ยม มุขมรณิษฐ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ผนว นิมมเสถ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	กำจัด	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	แปลก	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ดี	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ทองใบ นิมมยาศ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	แบน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เคี้ยว	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	รอด	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ทิม	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	หม่อมราชวงศ์สรพ วัชรวิงษ์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	โต	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	เด็ก	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี	ชุป	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก

ให้นายร้อยตรี พน	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ภูถิวิต คุปตวินทุ	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ศรี ศุระวาที	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เกิด	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี กิม สีวามิภักดิ์	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี แมน เหมระจุกา	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี กิ่ง บุญยคุปต์	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี แคล้ว	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี พน	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ทองอยู่	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี จีน	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เด็ก	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี จันทร	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เจริม ตระแพทย์	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี นวม	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ศด้อย ได้มินทุ	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี โหมด	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ปัดม	เป็น นายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี คำ	เป็น นายร้อยโท ทหารบก

ให้นายร้อยตรี ช่าง ไชยโชติ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ทองคำ	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ส่วย ھرินเดส	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เขื่อน	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ฉาย นิเวศนันท์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เพ็ชร อจลศักดิ์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี กิ่ง ชมบูรณ์	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี โต เศรษฐบุตร	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เป็ถียน สวรรณประภา	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เต๋อณ ศิริวัฒนกุล	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้รองอำมาตย์ตรี บุญมาก	เป็น นายร้อยโท	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี ขนเวชกิจ โกลด์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี ทิม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี อ่อน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี มณี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี นาก	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี บู่	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี ห่มนพิพิธหริฎการ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี ศุข	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี โสม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก

ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ขุนรณยุทธภักดิ์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	เป็ถียน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ด้วดี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	เด็วม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	บุญวง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ถมยา	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ด้วดี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	คง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	คง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ชัน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ขุนประสิทธิ์ศรีสวัสดิ์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	เป็ถียน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ทว	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	แบะ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	งำ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ทองสุข โรจนแพทย์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	จอน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	หม่นบริหารพห	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้ว่าที่นายร้อยตรี	ด้วน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	กตั้ง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย	เป็๋อง อินทรคุปต์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	หม่อมหลวงต๋อ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ช่วง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	หงวน ดิ่งหบุตร	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	พยอม ดุ่มทรภักดี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ทองไหย่ง ภักดีกุล	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เจียน จิตตระเดวี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ชิน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ใหญ่ นัยนะแพทย์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ชิต	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	หม่อมหลวงพันธ์ ฉัตรกุล	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ต่วน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เชอ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	แจ่ม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ชิต	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	พิศ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	อ๊ จิตกินนทน์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	หม่อมหลวงจวง เต็นวงศ์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เป็๋อง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ภาค อเมริศรี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย	แมน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	กิ่ง จิตตินันท์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ชิต	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เพ็ญ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	พดม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เชย	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เนือง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เบ็อง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	พยงค์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ด้อาด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	จวน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เจริญ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	กาพย์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เพ็อง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	แกะ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ชาย	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	สิทธิ์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ดัด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	จรด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ปดอน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก

ให้นักเรียนนายร้อย	พร้อม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เยอน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เซียว	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เซาฉวี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	นิต	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เพียร	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เผื่อน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เหม็ง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	จาด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	กรอง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ปาน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์พร ปราโมช	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	บือ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	จ่าง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เซียว	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ผด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	บ่า	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เปลื้อง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	บรรจง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก

ให้นักรเรียนนายร้อย	วอย	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ช้อย	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ส่วด้ดี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ปริงก	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ชิม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ฉิมท	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ทองดี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ยนต์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	สิทธิ์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ชวง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	เหลื่อ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	เป็รื่อง	ว่านคัพพนซ์	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักรเรียนนายร้อย	พยอม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ส่วด้ดี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ปลัด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ควน	โกมารทัต	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักรเรียนนายร้อย	พาน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ส้ออาด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	หึ	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	เยอน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	
ให้นักรเรียนนายร้อย	ถม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก	

ให้นักเรียนนายร้อย	ดำเถา	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	โปร่ง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ตืด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เต็ง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	บุญเตียง สัมบตคีรี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เชิด	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	พุง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	สวดดี	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เต๋อหน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เด็ก	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เต่ง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เถิม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ไหว	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ต้วน	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ปรุง	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	เจิม	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	มังกต คีตมังก	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	ไพฑูรย์ เพ็ญกต	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก
ให้นักเรียนนายร้อย	หนู	เป็น นายร้อยตรี	ทหารบก

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๒๙๐

วันที่ ๓๐ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

ให้นายร้อยโท ช่าง อินทรโยธิน เป็นนายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี เทพ พันธมเด็น เป็นนายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ต๋อย หักดีเดวี เป็นนายร้อยโท ทหารบก
ให้นายร้อยตรี ดิน เป็นนายร้อยโท ทหารบก

พระราชทานสัญญาบัตรยศนายทหารบก

วันที่ ๘ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังสราญวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร ยศ นายทหารบก

ให้นายพันเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ เป็น นายพลตรี ทหารบก

พระราชทานยศนายตำรวจภู

วันที่ ๒๖ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

มีพระบรมราชโองการ ดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง ตำแหน่ง ยศ นายตำรวจภู คือ

ให้นายพันตรี หดวงราชเวียงฤทธิ์ เป็น นายพัน ตำรวจโท

ในกรมตำรวจภู

ให้นายพันตรี หดวงวิจิตรชเลหา เป็น นายพัน ตำรวจโท

ใน กรมตำรวจภู